
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕63 สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑  
วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน ๒๕63 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  
-------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 

๑ นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร ประธานสภา ณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร  
๒ นายปรานอม  วิหกฤทธิ์ รองประธานสภา ปรานอม  วิหกฤทธิ์  
๓ นายฉลาด  พรามนาค สมาชิกสภาฯ ม.1 ฉลาด  พรามนาค  
4 นายเวช  ธรรมโชติ สมาชิกสภาฯ ม.๒ เวช  ธรรมโชต ิ  
5 นายณรงค์  บุญอมร สมาชิกสภาฯ ม.๒ ณรงค์  บุญอมร  
6 นายอนุพงศ์  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.3 อนุพงค์  ชูโลก  
7 นายวินัย  ชูโลก สมาชิกสภาฯ ม.4 วินัย  ชูโลก  
8 นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ สมาชิกสภาฯ ม.4 สมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์  

9 นายไมตรี  ยอดมณี สมาชิกสภาฯ ม.๕ ไมตรี  ยอดมณี  

10 นายพรชัย  จุลแก้ว สมาชิกสภาฯ ม.๕ พรชัย  จุลแก้ว  
11 นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ สมาชิกสภาฯ ม.6 นิคม  สุขบ าเพ็ญ  

 
ผู้ไม่มาประชุม  -          

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
๑ นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ นายก อบต. สุขเจริญ  สุดสมบูรณ์  
๒ นายจรรยา  พูนพิพัฒน์ รองนายก อบต. จรรยา  พูนพิพัฒน์  
3 นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการสภาฯ เอกรินทร์  อินทสาร ปลัด อบต. 
4 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด อบต. กชพร  แก้วขวัญ  
5 นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง ผู้อ านวยการกองคลัง วีระพัฒน์  ทับทุ่ง  
6 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลัด นิศากร  สุขบ าเพ็ญ  

 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
เมื่อถึงเวลาการประชุม เวลา 09.30 น. นายเอกรินทร์  อินทสาร เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญ

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกท่าน และนับจ านวนผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว จึงเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2563 ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 ตามที่ได้ก าหนดไว้ในสมัยประชุมไว้ เรื่องที่
จะแจ้งให้ทราบมีดังนี ้

 1.1 เรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ที่
ในขณะนี้ถึงแม้จะไม่มีผู้ติดเชื้อแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 
เท่านั้น ที่ติดเชื้ออยู่ที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งทางรัฐบาลก็กักตัวไว้ดูอาการ ณ วันนี้ก็มีอยู่
เสียชีวิตรวม 58 คน ขอให้สมาชิกสภาฯ ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร รวมทั้ งทุกคนต้อง
ช่วยกันสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือทุกครั้ง กินร้อน ช้อนเรา การ์ดอย่าตก เพราะ
ถ้าเกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นมาได้ ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการด้วย  
เพราะมีการประกาศทุกวันว่าจะต้องปฏิบัติตัวกันอย่างไรบ้าง ครับ   

 1.2 เรื่องหน้ากากอนามัย ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาทรายก็ได้จัดงบประมาณ 
โดยร่วมกับชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่ ได้ผลิตและน าแจกจ่ายให้ทุกครัวเรือนแล้ว บาง
ช่วงทางอ าเภอเมืองนครสรีธรรมราชก็ได้แจกจ่ายมาให้ด้วย ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
 2.1 ขอรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภา 

ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
นาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันพุธ ที่ 1 เมษายน  
2563 ตามเอกสารการประชุมที่อยู่ในมือสมาชิก ขอให้ดูรายละเอียด ท่านใดจะ
เพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อความใดบ้าง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ครับ 
ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมให้การรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะมี 
กระทู้ถาม หรือไม่ หรือจะถามสดก็ได้ 

 ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา   

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี 
ข้อเสนอแนะ หรือตรวจสอบประการใด ขอเชิญครับ 

 ปรากฏว่าไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร เรียนสมาชิกสภาฯในเรื่องที่เสนอใหม่มา ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมี 



ประธานสภ ข้อเสนอใหม่ หรือจะปรับเปลี่ยนประการใดขอเชิญครับ 
 ปรากฏว่าไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 6.1 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

ขอเชิญเจ้าหน้าทีไ่ด้ชี้แจงครับ 

นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ เหตุผลความจ าเป็นในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ 
เนื่องจากงบประมาณบางรายไม่ได้ตั้งไว้ จึงมีความจ าเป็นจะต้องโอนงบประมาณในครั้ง
นี้มาเพ่ือความจ าเป็นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ตามบัญชี
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5 รายการ  ดังนี้ 
1.โอนงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ 
860,000 บาท   งบประมาณก่อนโอน 342,700 บาท โดยโอนมาไว้ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวนเงินที่โอน 28,000 บาท  
โดยการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้/เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ตั้งไว้ 28,000 บาท โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่า
ติดตั้ง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ1ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 เพ่ือติดตั้งภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  
– เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
2. โอนงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา หมวดเงินเดือน ประเภทเงินวิทยฐานะ งบประมาณอนุมัติ 28,000 บาท   
งบประมาณก่อนโอน 22,500 บาท จ านวนเงินที่โอน 2,000 บาท งบประมาณหลัง
โอน 20,500 บาท โดยโอนมาไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอ้ีส านักงาน จ านวนเงินที่
โอน 2,000 บาท  โดยการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว ตาม
แบบที่มีจ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด 
– เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
3. โอนงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา หมวดเงินเดือน ประเภทเงินวิทยฐานะ งบประมาณอนุมัติ 28,000 บาท   
งบประมาณก่อนโอน 20,500 บาท จ านวนเงินที่โอน 12,000 บาท งบประมาณหลัง
โอน 8,500 บาท โดยโอนมาไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจก จ านวนเงินที่โอน 12,000 บาท  โดยการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้/เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจก ขนาด 4 ฟุต จ านวน 3 ตัว ตามแบบที่มีจ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด 



– เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
4. โอนงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา หมวดเงินเดือน ประเภทเงินวิทยฐานะ งบประมาณอนุมัติ 28,000 บาท   
งบประมาณก่อนโอน 8,500 บาท จ านวนเงินที่โอน 8,000 บาท งบประมาณหลัง
โอน 500 บาท โดยโอนมาไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะท างาน จ านวนเงินที่โอน 
8,000 บาท  โดยการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้/
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว ตามแบบที่มี
จ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด 
– เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
5.โอนงบประมาณรายจ่ายมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรานจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณอนุมัติ 118,000 บาท   
งบประมาณก่อนโอน 88,000 บาท จ านวนเงินที่โอน 28,000 บาท งบประมาณหลัง
โอน 60,000 บาท โดยโอนมาไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ 
จ านวนเงินที่โอน 28,000 บาท  โดยการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เนื่องจากไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้/เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ตั้ง
ไว้ 28,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู ราคา
ที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน 
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2562 เพ่ือติดตั้งภายในกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทราย  
– เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

เรียนสมาชิกสภาฯ ตามที่นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลัดได้ชี้แจงเรื่อง
การโอนงบประมาณ ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร ขอเชิญ ครับ  
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมว่าจะให้โอนหรือไม่อย่างไร 

มติที่ประชุม เห็นด้วย           10   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง       1  เสียง (ประธานสภา) 
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 10 เสียง  

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีความคิดเห็นเป็นประการใด 
ตามท่ีทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงมา ขอเชิญครับ 

นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ความคิดและความเห็นของผมก็
เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่ตามที่ได้น าเสนอมา อุปกรณ์บางอย่างหรือครุภัณฑ์ต่างๆได้จัดซื้อ
มานานมากแล้วการอัพโหลดในความเร็วในการรองรับงานที่ทันสมัยขึ้น เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ส านักงานอ่ืนๆ สมควรให้ปรับปรุงให้
ทันสมัย นักวิชาการสาธารณสุขก็ต้องย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ต้องซื้อโต๊ะท างาน และ
เก้าอ้ีใหม่ ผมเห็นด้วยครับ 



นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร
ประธานสภา 

ก็ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง ในการโอ 
งบประมาณในครั้งนี้ ถา้ไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย           10   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย         -   เสียง 
งดออกเสียง        1  เสียง (ประธานสภา)  
สรุปมติที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติเห็นด้วย 10 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

ต่อไปเป็นการพูดคุยหรือเสนอแนะการบริหารงานเพื่อปรับปรุง แก้ไข เพ่ือองค์การ 
บริหารส่วนต าบลนาทรายด าเนินการบริหารงาน ขอเชิญ ครับ 

นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ขอน ารายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  
2563 ตามที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติปี 2563 ไม่ว่าจะเป็น งบบุคลากร งบกลาง งบ 
ด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน ซึ่งประมาณการไว้ 37,640,000  
บาท ในแผนงานต่างๆ ที่กล่าวมา ตามเอกสารที่อยู่ในมือท่านสมาชิกสภาฯแล้ว มีการใช้ 
จ่ายงบประมาณไปจ านวน 36,374,234.83 บาท ก็พิจารณาดูด้วยคะ 

นายสมโภชน์  ยิ่งประดิษฐ์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 

เรียนประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน เรื่องน้ าประปา ชาวบ้านแจ้งว่าน้ าประปา 
ไม่ไหล น้ าไม่มี โดยเฉพาะสายโพธิ์หิน ไหลมาจากม.6 ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องส ารวจ 
ให้ด้วย 

นายเวช  ธรรมโชต ิ
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน เรื่องไฟฟ้าดับบ่อย และบางครั้งไฟฟ้าก็ 
ตกบ่อยขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องประสานกับการไฟฟ้าให้ด้วยครับ 

นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน เรื่องไฟฟ้าสายหนองไทรอาจจะเป็น 
สวิตซ์ไฟเลยตกบ่อย รวมทั้งน้ าประปาไม่ค่อยไหล ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องไปแก้ไขให้ 
ด้วย หรือเปลี่ยนท่อเมนเพราะนานแล้วอาจจะมีสิ่งอุดตันได้ 

นายจรรยา  พูนพิพัฒน์ 
รองนายก อบต. 

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน จากปัญหาที่เกิดขึ้น ผมได้รับหมายให้ 
รับผิดชอบเรื่องน้ าประปา หลายเดือนแล้วผมก็ได้ตรวจดูไม่ว่าจะเป็นปั้มซัมมอร์ส ของ 
หมู่ที่ 3 

นายอนุพงค์  ชูโลก 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาฯทุกท่าน เรื่องปัญหาต่างๆ ปัญหาเรื่องการ 
ซ่อมแซมไฟฟ้า ผู้รับเหมาไม่มี ไม่ว่าท่อระบายน้ าถนนครูไข่ก็ให้ช่วยให้ช่างประสานด้วย 

นายพรชัย  จุลแก้ว 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 

เรียนประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาฯทุกท่าน ไฟฟ้าสายหลักเห็นว่าช่างจะมา 
ซ่อมแซม แต่ช่าง อบต.ไปไม่ถึง ข้อมูลไม่มีว่าจ านวนกี่จุด โดยเฉพาะเรื่องน้ าประปาแถว 
บ้านนางสาวมณฑาวรรณ  ขวดแก้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องช่วยเข้าไปดูแลแก้ไขให้ด้วย 

นายฉลาด  พรามนาค 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 

เรียนประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาฯทุกท่าน หมู่ที่ 1 ไฟฟ้าดับไม่ค่อยติดและ 
อาจจะเป็นที่ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า ฝากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องช่วยประสานการไฟฟ้าด้วย 

นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน มีเรื่องจะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า  
ส านักงานปลัด ได้มีการปรับการโอนย้ายเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข รับผิดชอบ 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด 
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานควบคุมโรค  
- ทางอบต.นาทรายได้จัดท าตู้ปันสุข ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาเอาสิ่งของ 
ต่างๆจากตู้ปันสุขได้ 
- วันที่ 19 มิถุนายน 2563  อบต.จัดท าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็ก 



เล็กต าบลนาทราย จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯทุกท่านได้เข้ามาช่วยในกิจกรรมใน 
ครั้งนี้ด้วย 
- เดือนสิงหาคม 2563 อยากแจ้งให้สมาชิสภาฯทราบว่าเพ่ือมาพิจารณาแผนพัฒนา 
เพ่ือน าเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 

นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์ 
นายกอบต. 

เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามท่ีได้พูดคุยกันมา ผมขอรับทราบทุก 
ปัญหาและให้กองช่างได้เข้าไปตรวจสอบในปัญหาต่างๆ ทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นถนน  
ไฟฟ้า น้ าประปา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็ขอให้ผู้อ านวยการกองช่างได้แจ้งเจ้าหน้าที่ 
ให้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน เมื่อได้ด าเนินการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านแล้วให้แจ้งให้ผม 
ทราบด้วยเพื่อจะได้ด าเนินการต่อไป                                                                                                                         

นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร 
ประธานสภาฯ 

เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องอะไร 
พูดคุยแนะน าบ้างอีกบ้าง ขอเชิญ ครับ 

 - ถ้าไม่มี ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เข้า 
ร่วมประชุมในวันนี้ ดังนั้นวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา 12.00น.  
                      ลงชื่อ                                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                         (นายเอกรินทร์  อินทสาร) 
                                                                ปลัด อบต./เลขานุการสภา 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          ตรวจถูกต้อง  
 
ลงชื่อ                                 ประธานกรรมการ 
        (นายนิคม  สุขบ าเพ็ญ) 
            ส.อบต.หมู่ที่ 6               
   

ลงชื่อ                                   กรรมการ   
        (นายพรชัย  จุลแก้ว)                                                         
            ส.อบต.หมู่ที่ 5                               
  

ลงชื่อ                                  กรรมการ                                                  
        (นายวินัย  ชโูลก)                                                  
         ส.อบต.หมู่ที่ 4    
                                                             ผู้รับรอง 
                             

ลงชื่อ                            ผู้รับรอง 
(นายณัฏฐภรณ์  ยิ่งนคร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
 


